



ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  
เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้สมัครที่สนใจ  
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอด  
ระยะเวลา ๔ ปี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

**คุณสมบัติผู้สมัครที่สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา**  
**สำหรับผู้สมัครหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ**  
**(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่**

ช่วงเวลา	คุณสมบัติ	หมายเหตุ
ก่อนรายงานตัว เป็นนักศึกษา	<p>๑) มีสัญชาติไทย</p> <p>๒) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี (นับ พ.ศ. เกิด)</p> <p>๓) สมัครสอบประเภททั่วไปโดยเลือกหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อันดับ ๑ เพียงอันดับเดียว</p> <p>๔) ต้องมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เฉลี่ยสะสม รวม 6 ภาคเรียน ในกลุ่ม รายวิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่น้อยกว่า ๒.๐๐</p> <p>๕) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 6 ภาคเรียน ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องไม่น้อยกว่า ๓.๐๐</p> <p>๖) มีหนังสือรับรองความประพฤติและความตั้งใจใน การศึกษาตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า จากครูประจำชั้นและผู้บริหารสถานศึกษา เดิม</p> <p>๗) ผ่านการทดสอบความสามารถทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตร ศศ.บ. การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม บริการจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์</p>	<p>- ผู้สมัครชำระค่าสมัครสอบ ด้วยตนเอง</p> <p>- พิจารณาผู้สมัครฯ ก่อน รายงานตัวเป็นนักศึกษาเพื่อ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน เหมาะจ่ายสำหรับการเรียนชั้น ปีที่ ๑</p> <p>- คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการ ยกเว้นฯ จำนวน ๑๕ คน</p> <p>- ผู้รายงานตัวชำระเงิน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา ค่าประกัน ของเสียหาย และค่าชุด ด้วยตนเอง</p>
ชั้นปีที่ ๑	<p>๑) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๒) มีความประพฤติดี</p> <p>๓) เข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร คณะ และวิทยาเขต ครบทุกกิจกรรม</p> <p>๔) สะสมชั่วโมงจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง โดยการ รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา</p>	<p>- พิจารณาเมื่อสิ้นสุดชั้นปีที่ ๑ ภาคปลาย (มี.ค.) เพื่อยกเว้น ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาะจ่าย สำหรับการเรียนชั้นปีที่ ๒</p> <p>- คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการ ยกเว้นฯ ตามจำนวนผู้มี คุณสมบัติ</p>
ชั้นปีที่ ๒	<p>๑) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕</p>	<p>- พิจารณาเมื่อสิ้นสุดชั้นปีที่ ๒ ภาคปลาย (มี.ค.) เพื่อยกเว้น</p>

ช่วงเวลา	คุณสมบัติ	หมายเหตุ
	<p>๒) มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างของนักศึกษาคนอื่นได้</p> <p>๓) สะสมชั่วโมงจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง โดยการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา</p>	<p>ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย สำหรับการเรียนชั้นปีที่ ๓</p> <p>- คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกเว้นฯ ตามจำนวนผู้มีคุณสมบัติ</p>
ชั้นปีที่ ๓	<p>๑) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๒) มีความประพฤติดี และเป็นผู้นำของนักศึกษาในหลักสูตรหรือคณะหรือวิทยาเขต</p> <p>๓) สะสมชั่วโมงจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง โดยการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา</p>	<p>- พิจารณาเมื่อสิ้นสุดชั้นปีที่ ๓ ภาคปลาย (มี.ค.) เพื่อยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย สำหรับการเรียนชั้นปีที่ ๔</p> <p>- คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกเว้นฯ ตามจำนวนผู้มีคุณสมบัติ</p>
ชั้นปีที่ ๔	<p>๑) มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อ ๓๕)</p> <p>๒) ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ เป็นอย่างน้อย (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕)</p>	<p>- กรณีไม่มีคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติแต่ไม่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายรวมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นด้วยตนเอง สำหรับการเรียนในชั้นปีที่ ๕ หรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา</p> <p>- คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกเว้นฯ ตามจำนวนผู้มีคุณสมบัติ</p>